

CHÚA NHẬT, Ngày 10 Tháng 11, 2024 TUẦN THỨ XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Khi còn là một sinh viên nghèo, một lần nọ, trong một Thánh lễ buổi tối, giỏ quỳên góp tiền đến rất nhanh và tôi chỉ có một tờ mười đô la trong túi. Tôi đang dự tính dùng số tiền đó để mua món bánh burrito tại tiệm Chipotle mà mình yêu thích cho bữa ăn tối vào tối hôm đó. Tôi có nên giữ tiền không? Ai sẽ biết nếu tôi hành xử ra sao? Nếu cho đi thì tôi sẽ ăn gì? Liệu tôi có ổn không? Tôi hôn tạm biệt chiếc bánh burrito tương lai của mình, thả tiền vào giỏ và nhắm mắt. Nhưng kỳ lạ thay, phần còn lại của Thánh lễ tôi cảm thấy hăng say hơn bình thường. Tôi đã thắng trong trò chơi tư tưởng. Tôi rời thánh lễ với tâm trạng phấn khởi muốn xem Chúa sẽ chăm sóc tôi như thế nào. Và Ngài đã làm được, theo những đường lối đáng kinh ngạc.

Khi bà góa nghèo bỏ hai đồng xu vào kho tiền của đền thờ, Chúa Giêsu không thương hại bà. Ngài khen ngợi bà. Ngài chúc phúc cho bà ấy. Ngài khoe khoang về bà ấy. Ngài tôn vinh bà là ân nhân lớn nhất của ngôi đền thờ. Cử chỉ cho đi của bà là một hành động tin tưởng triệt để và cụ thể vào Thiên Chúa. Như thế bà ấy đang bước vào một cấp độ mới của việc cho đi khiến Chúa Giêsu phấn khích, bởi vì bà ấy đóng góp không phải bằng sự dư thừa của mình, mà là cho “tất cả những gì bà ấy có”.

Đây thật sự là một thử thách đối với từng người chúng ta! Thật dễ dàng để bỏ qua điều này! Nhưng hãy tưởng tượng sự bùng nổ của năng lượng đức tin, hy vọng và tình yêu sẽ được mở khóa nếu những hy sinh tài chính của chúng ta dành cho Giáo hội thực sự được dùng vào lương thực hàng ngày chứ không chỉ vào thu nhập khả dụng của chúng ta. Tôi thách thức chúng ta thử điều này theo cách nào đó trong tuần tới và xem điều gì xảy ra trong tâm hồn chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phải trả giá bằng một chiếc bánh burrito.

--- LM. John Muir © LPI chia sẻ dựa theo Máccô 12:38-44



TẠI TÂM

Coi chừng Luật Sĩ giả hình,
Bên ngoài áo thụng, tâm linh hẹp hòi.
Công trường ưa được đua đòi,
Hội đường ghé nhất, gương soi mắt trần.
Kinh dài giả bộ lẩm vờn,
Gia tài nuốt hết, chia phần thù lao.
Chúa ngồi đối diện lối vào,
Bỏ tiền cúng hiến, đồng hào cắc xu.
Người giàu dâng cúng đèn bù,
Có người bà góa, vài xu bỏ thùng.
Chúa vờ môn đệ đến cùng,
Hãy xem, bà góa, bao dung tấm lòng.
Bà còn túng thiếu ăn đong,
Dám cho tất cả, sạch trong túi tiền.
Chắt chiu mong mỏi cửa thiên,
Tinh thần nghèo khó, cõi thiên tìm về.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ Mc 12, 38-44)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI MỘT, 2024

Cầu cho những ai đã mất con

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn trước cái chết của con mình tìm được sự nâng đỡ của cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh Thần.



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Nov. 2 & Nov. 3, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 8,647.50

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:
www.olphriverside.org

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- * Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 11, 2024: Cộng Đoàn ĐMLT sẽ có đọc kinh tối chung vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện
- Chủ Nhật 17 Tháng 11, 2024 : Ô/B Hiến Nga dâng của lễ
- ⇒ Chủ Nhật 24 Tháng 11, 2024 : Lễ Chúa Kitô Vua
- Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng Bốn Mạng
- THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng / Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường